

## Tự hào vì ngành giáo, nghề dạy đã cho chúng tôi nhưng bài học quý báu

Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng đầu năm học mới là sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội lại xôn xao đợt thực tập sư phạm. Nhớ khi còn là sinh viên năm nhất, nhìn các anh chị khóa trên đi thực tập mà tôi thấy nôn nao vô cùng. Lúc ấy, tôi ước thời gian trôi thật nhanh để tôi được đi thực tập như thế. Cứ nghĩ đến việc sẽ được dự giờ, chào cờ chung với các thầy cô giáo, được các em học sinh gọi thân thương tiếng “cô” và nhìn mình bằng cặp mắt ngưỡng mộ, tôi đã thấy vô cùng hạnh phúc. Trải qua hai đợt thực tập và giờ đã là thực tập tốt nghiệp khi cùng 21 bạn sinh viên trong trường đi thực tập tại Tiểu học Khương Mai thì trong lòng lại tràn ngập một cảm xúc hạnh phúc khó tả vì mình đang sắp được làm thầy thật sự.

Ngày 2/1/2024, khi mặt trời vừa hé lên những tia nắng cùng làn gió se lạnh đầu tiên của ngày mới thì chúng tôi - những giáo sinh đã có mặt tại trường với trang phục nhã nhặn nhưng vô cùng trang nghiêm, cùng với đó là chiếc cặp giáo viên. Bước vào trường, cảm giác của tôi là sự mới mẻ, trẻ trung nhưng lại đầy ắp sự gần gũi của ngôi trường Tiểu học Khương Mai với bề dày truyền thống dạy và học. Gặp gỡ Ban giám hiệu và các thầy cô giáo hướng dẫn, chúng tôi phần nào cảm thấy tự hào vì ngành giáo, nghề dạy đã cho chúng tôi có cơ hội được tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm từ những thầy cô nơi đây, những bậc “tiền bối” vô cùng tâm huyết với sự nghiệp trồng người.



*Đoàn giáo sinh thực tập ra mắt hội đồng sư phạm trường Tiểu học Khương Mai*

Ấn tượng đầu tiên về trường của tôi đó là trường có diện tích rộng rãi với hàng cây cỏ thụ xanh mát cho các con học sinh được thoải mái vui chơi trong mỗi giờ ra chơi. Các khu lớp học được phân bố hợp lý, thuận tiện. Cơ sở vật chất của trường đáp ứng tốt cho việc học tập của các con với phòng giáo dục thể chất rộng rãi, phòng tin học hiện đại, phòng thư viện với nhiều đầu sách báo, rất thích hợp cho các con học tập.

Đội ngũ nấu bếp chuyên nghiệp với thực đơn được lên theo ngày công khai và khu bếp ăn rất sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh cho các con.

Trường Tiểu học Khương Mai được biết đến là một ngôi trường không chỉ có bề dày truyền thống dạy và học mà còn có rất nhiều hoạt động sôi nổi, phát huy được năng lực và phẩm chất của học sinh. Giáo sinh chúng tôi rất may mắn được các thầy cô hướng dẫn, chỉ dạy hết sức nhiệt tình và tâm huyết về mặt chuyên môn cũng như các kỹ năng sư phạm. Không những vậy, chúng tôi còn có cơ hội được tham gia, trải nghiệm các hoạt động bổ ích, lí thú của nhà trường như các hoạt động thiện nguyện, các lễ hội và các hoạt động thể dục thể thao,... để rèn luyện bản thân cũng như tạo cho mình tính năng động, sáng tạo hơn trong công việc.



*Lễ hội mùa Xuân 2024 trường Tiểu học Khương Mai*

Hành trình trải nghiệm học tập 3 tháng đã kết thúc và để lại trong chúng tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn. Quãng thời gian gắn bó với trường Tiểu học Khương Mai và các em học sinh tuy ngắn nhưng tràn đầy tình cảm và sự tiếc nuối. Chúng tôi đã học được cách trưởng thành hơn, suy nghĩ tích cực hơn và đặc biệt tôi thấy mình hình thành sự yêu thích và niềm say mê với nghề nghiệp của mình. Đây có lẽ là một trong những hồi ức tốt đẹp nhất nên cất lại ở trong góc nhỏ tim mình để mỗi khi nhớ lại trái tim tôi vẫn sẽ rung lên từng nhịp xao xuyến như những ngày đầu tiên.